



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

ตามที่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
แจ้งให้จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อมุ่งส่งเสริม และยกย่อง ข้าราชการและ  
ลูกจ้างประจำที่ประพฤติ ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  
เพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดศรีสะเกษ จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามหลักเกณฑ์และเห็นว่าดีเด่นสมควรได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กลุ่มละ ๑ คน  
ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
กลุ่มที่ ๒ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  
และระดับทักษะพิเศษ กลุ่มที่ ๓ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  
และระดับชำนาญงาน กลุ่มที่ ๔ ลูกจ้างประจำ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศยกย่อง  
เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับเชี่ยวชาญ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

นายทวีศักดิ์ สังข์วงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน  
ระดับชำนาญการพิเศษ

กลุ่มที่ ๒ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่ง  
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

นางสาวธรรพรญา หล้าอุดม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต ๑

กลุ่มที่ ๓ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป  
ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

- ไม่มีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก

กลุ่มที่ ๔ ลูกจ้างประจำ

- ไม่มีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุเทพ ศรีบุญทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑